

## การสมัครเข้าร่วมทุนการศึกษาโรงเรียน Easy ABC

ทุนการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษา Easy ABC เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนสอนภาษา Easy ABC

เมื่อผู้สมัครได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ผู้สมัครได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วม (หลังจากส่งวิดีโอคลิปแนะนำตัวเองหรือกับขั้นตอนการคัดเลือกในครั้งแรก)

ทุนการศึกษาประกอบด้วย การอดิชั่นผ่านออนไลน์ หรือเข้ามาอดิชั่นด้วยตัวเอง การเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Alphakurs) จำนวน 20 ชั่วโมง และการเรียนภาษาเยอรมันระดับต้น A1 จำนวน 100 ชั่วโมง การเข้าร่วมทุนการศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และขั้นตอนจะเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าร่วมที่ระบุด้านล่างนี้

### ผู้เข้าร่วม

สิทธิ์เข้าร่วมเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์นับจากวันที่เริ่มรับทุนการศึกษา ต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนไทยและทะเบียนบ้านเพื่อใช้เป็นหลักฐาน สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำเป็นต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย

ผู้เข้าร่วมต้องมีส่วนร่วม และความพร้อมเรียนไปกับเรา ต้องพักอยู่ที่พักตลอดจนครบเวลาเรียนในทุนการศึกษา (3 ถึง 4 เดือน) โรงเรียนมีที่พักและอาหารฟรีให้ผู้เข้าร่วมที่มีรายได้น้อยเป็นไปตามความเหมาะสมและดุลพินิจของโรงเรียน

### ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์และข้อมูลตามความจริง รวมทั้งส่งวิดีโอคลิปแนะนำตัวเอง (ไม่เกิน 5 ถึง 6 นาที และไม่เกิน 10 GB) โดยโรงเรียนจะใช้วิดีโอนี้ในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครสำหรับรอบแรก

หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะมีการเชิญเข้าร่วมอดิชั่นออนไลน์ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด เราจะส่งคำเชิญให้ทางอีเมล ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเตรียมอินเทอร์เน็ตให้พร้อมโดยที่ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง

หากไม่สามารถดำเนินการอดิชั่นออนไลน์ได้เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือปัญหาอื่นๆ โรงเรียนจะทำการนัดหมายสำรองให้ใหม่ โดยที่ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือเสนอวันอื่น ๆ ได้

นอกจากการอดิชั่นผ่านออนไลน์แล้ว ผู้สมัครยังสามารถเข้ามาอดิชั่นด้วยตัวเองที่โรงเรียน ได้

ผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากเราแล้ว โรงเรียนจะเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาเยอรมัน (Alphakurs)ตามจำนวนที่กำหนดไว้

## **หลักสูตรเรียนภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมความพร้อม (Alphakurs)**

ผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมีโอกาสเข้าร่วม การเรียนภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมความพร้อม (Alphakurs)

Alphakurs เป็นหลักสูตรการเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน ซึ่งในหลักสูตรนี้ผู้เข้าเรียนสามารถแสดงความตั้งใจมุ่งมั่นของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ในช่วงระยะเวลาของการเรียนเตรียมความพร้อม (Alphakurs) โรงเรียนจะมีการมอบหมายการบ้านเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ ให้กับผู้เข้าเรียนทุกคน

ระหว่างการเรียนภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมความพร้อม (Alphakurs) หรือหลังการจบหลักสูตร เราจะลดจำนวนผู้เข้าร่วมลง โดยจะประเมินจากความขยันหมั่นเพียร ความตั้งใจเรียน และความประพฤติของผู้เรียน (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน เพื่อนในห้องเรียนและครู ความตรงต่อเวลา ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น) หลังจากจบหลักสูตร

Alphakurs โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรภาษาเยอรมัน A1 จำนวน 100 ชื่อ

## **หลักสูตรภาษาเยอรมัน A1**

ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกหลังจากจบหลักสูตร Alphakurs จะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรภาษาเยอรมัน A1 เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบหลักสูตรนี้จะมีการทดสอบวัดระดับการเรียนที่โรงเรียน หากผู้เข้าร่วมผ่านการทดสอบ เราจะส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมเพื่อขอสอบ Start Deutsch 1 ที่สถาบัน Goethe กรุงเทพฯ โรงเรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจในการลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วม ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบ และค่าเดินทางไปยังสถานที่สอบของผู้เข้าร่วมทั้งหมด

## **การรับสิทธิ์ในการบันทึกภาพและ/หรือบันทึกเสียง**

ผู้เข้าร่วมยอมรับเงื่อนไขและยินยอมมอบอำนาจให้โรงเรียนได้ทำการบันทึกภาพและ/หรือการบันทึกเสียง ตลอดระยะเวลาของทุนการศึกษา ในการบันทึกข้อมูลภาพและเสียงเหล่านี้เพื่อใช้ในการผลิตสื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยไม่สามารถแจ้งลบหรือแก้ไขได้ ผู้เข้าร่วมยินยอมให้โรงเรียนมีการบันทึกภาพและ/หรือการบันทึกเสียงโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ตนเอง หรือขัดกับเนื้อหาที่เรากำหนดไว้ และไม่จำกัดครั้งหรือเวลาในการบันทึกภาพและเสียงเหล่านี้ โดยข้อมูลภาพและเสียงทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อนำไปใช้ในการโฆษณา โดยโรงเรียนจะไม่มีค่าจ้างใดๆ ให้กับส่วนนี้

สื่อที่บันทึกและเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมส่งให้โรงเรียนในระยะเวลาของทุนการศึกษา โรงเรียนจะเป็นผู้ถือสิทธิ์ครอบครอง และจะไม่ส่งคืน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือให้บุคคลภายนอกใช้การบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอของตัวเองไปเผยแพร่ได้ตลอดระยะเวลาการเรียนของหลักสูตร

## **ระเบียบการเข้าร่วมเรียน**

ผู้เข้าร่วมสามารถยกเลิกการเข้าร่วมทุนการศึกษาและออกจากหลักสูตรเรียนภาษาได้ตลอดเวลาตามความสมัครใจ

ทั้งนี้ในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมทุนการศึกษา ผู้เข้าร่วมจะต้อง:

1. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียน และการถ่ายทำในสถานที่ ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด
2. ลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาการเข้าร่วมเรียนหลักสูตร
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการเข้าร่วมการเรียน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน หรือสถานที่ถ่ายทำ
4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์กับผู้เข้าร่วมเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำ วีดีโอคลิป และไม่อนุญาตให้นำข้อมูลเหล่านี้มอบให้แก่บุคคลภายนอกเป็นโดยเด็ดขาด

ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดนกระทันหัน หรือยุติหลักสูตรเรียนภาษาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีสิทธิ์ใน ถอดถอนผู้เข้าร่วมจากทุนการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาของทุนการศึกษานี้

ทางโรงเรียนไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงรายละเอียดและให้เหตุผลเกี่ยวกับการตัดสินใจ ต่อผู้เข้าร่วมที่ถูกปฏิเสธ

ในกรณีที่มิชอบขัดแย้งเกี่ยวกับข้อระเบียบเงื่อนไขของการจะรับทุนการศึกษา หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติ คำ ตัดสินเหล่านี้ทางโรงเรียนเป็นผู้กำหนดตัดสินขึ้นทำนอง

ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารโรงเรียนรวมถึงบนระเบียบด้วย โรงเรียนมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมที่มีพฤติกรรมไม่ เหมาะสม ขณะอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนหรือที่พัก ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามด้วยระมัดระวัง เนื่องจากโรงเรียนจะไม่ รับผิดชอบในการบาดเจ็บ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดระเบียบการเงื่อนไขข้างต้น และกฎระเบียบภายใน โรงเรียนและที่พัก

กฎระเบียบของโรงเรียนได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ สามารถตรวจสอบอย่างละเอียดได้ที่สำนักงานภายในโรงเรียน